



## สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์

วันที่ 25 - 31 สิงหาคม 2553

### ผู้ส่งออกจีพาคิซเปิดกว้าง ระบายข้าวสต็อกรัฐรอบใหม่

นายสมพงษ์ กิตติเรียงลาภ ประธานกรรมการ บริษัท พงษ์ลาม จำกัด กล่าวว่า ขณะนี้ทิศทางการตลาดกำลังมีความต้องการข้าวอยู่มาก จนเชื่อว่าราคาข้าวขาวในตลาดอาจปรับเพิ่มขึ้นถึงระดับ 1.5 หมื่นบาท ได้ แต่การระบายสต็อกข้าวรัฐที่ได้อนุมัติขายแล้ว 1.6 ล้านตันและมีแผนจะระบายอีก 1.4 ล้านตันมากเกินไป ทำให้ราคาข้าวไม่น่าจะเพิ่มขึ้นได้สูงมากกว่าตันละ 1.3 หมื่นบาท ซึ่งเป็นการพลาดโอกาสทางการค้าที่สำคัญและส่งผลไปถึงราคาข้าวฤดูกาลผลิตใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาด

อย่างไรก็ตาม หากบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เช่น การชะลอการระบายข้าวไว้ก่อน จะทำให้ราคาข้าวเปลือกฤดูกาลใหม่ เพิ่มขึ้นอยู่ที่ตันละ 9,000 -10,000 บาทได้ ซึ่งจะทำให้ภาระที่ต้องจ่ายเงินชดเชยโครงการประกันรายได้ลดลง หรือไม่ต้องจ่ายเลย

ทั้งนี้ สาเหตุที่ราคาข้าวและความต้องการตลาดเพิ่มสูงขึ้น ขณะนี้เนื่องจาก อินเดียและปากีสถานยังไม่มีแผนส่งออกข้าว ขณะที่จีนมีความต้องการมากขึ้นหลังประสบอุทกภัย และเวียดนามข้าวหอมสต็อกแล้ว ส่งผลให้ราคาข้าวเริ่มนิ่งและจะไต่ระดับสูงขึ้น หากไทยบริหารอย่างเหมาะสมระบายครั้งละไม่เกิน 3-4 แสนตัน แทนการระบายในช่วงเวลาไม่ถึง 1 เดือนในปริมาณหลายล้านตัน ราคาจะเพิ่มขึ้นมาก

“การระบายข้าวออกมารั้งนี้ปริมาณรวม 3 ล้านตัน ทำให้มีผลต่อราคาตลาดแน่นอน แม้จะดำเนินการในทางลับแต่ผู้ส่งออกทุกคนทราบดีว่าขณะนี้ไม่มีข้าวในท้องน้ำเหลือแล้ว แต่มีผู้ส่งออกบางรายมีข้าวเก่ามาขายไม่ต้องบอกว่าเอามาจากไหน เพราะรัฐถือข้าวเก่าอยู่คนเดียว ไม่ว่าจะระบายทางลับหรือเปิดเผยก็ส่งผลกระทบต่อราคาแน่นอน แต่การบริหารการระบายให้เหมาะสม โปร่งใสต่างหาก จะเป็นแนวทางดูแลราคาข้าวได้ดีที่สุด” นายสมพงษ์ กล่าว

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ราคาข้าวภายในประเทศมีโอกาสน่าพอใจ เพราะมีซัพพลายเพิ่มเข้ามาในระบบ ซึ่งจะส่งผลถึงราคาส่งออก ทั้งนี้สมาคมฯ เห็นด้วยกับแนวทางการระบายข้าวรัฐอีก 1.4 ล้านตัน แต่ต้องการให้ปรับปรุงวิธีการ โดยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันมากขึ้น เพื่อให้ได้ราคาที่ดีกว่าครั้งที่ผ่านมา

นายชูเกียรติ กล่าวว่า ทิศทางการตลาดข้าวขณะนี้ ต้องจับตาที่เวียดนามเพราะที่ช่วง 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวเวียดนามปรับตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยตันละ 30 ดอลลาร์สหรัฐ สาเหตุสำคัญมาจากกระแสข่าวที่เวียดนามขายข้าวให้จีน 6-7 แสนตัน และบังกลาเทศซึ่งเป็นตลาดใหม่อีก 2 แสนตันและยังมีกระแสข่าวว่าต้องการเพิ่มอีก

นายชาญชัย วัชรนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การระบายข้าวของรัฐช่วงนี้ถือว่าเหมาะสมแล้ว แต่วิธีการควรจะดีกว่านี้โดยการปล่อยข้าวที่ละน้อยประมาณ 3 แสนตัน เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาข้าวในตลาด กรณีที่รัฐปล่อยข้าวครั้งนี้ แม้ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาด แต่ราคาข้าวไทยควรจะสูงกว่าที่เป็นอยู่เนื่องจากข้าวเวียดนามหอมสต็อกแล้ว ทำให้ราคาพุ่งสูงเป็น 400 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันแล้ว ในขณะที่ของไทยอยู่ประมาณ 380 ดอลลาร์สหรัฐต่อตันเท่านั้น นอกจากนี้จีน ปากีสถาน และอินเดียยังต้องการข้าวจากไทยจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสที่ราคาข้าวในประเทศจะสูงกว่า

นางวัชรวิญญู วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า สถานการณ์ข้าวเปลือกและข้าวสารขณะนี้ แนวโน้มราคาดีขึ้น เพราะความต้องการซื้อของตลาดต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะข้าวคุณภาพดี ทำให้ผู้ส่งออกต้องการซื้อข้าวเพื่อส่งมอบอย่างต่อเนื่อง

ราคาข้าวเปลือก ณ วันที่ 27 ส.ค. 2553 ข้าวเปลือกหอมมะลิ ต้นละ 13,400-15,000 บาท สูงขึ้น 300 บาท ส่วนข้าวเปลือกเหนียวต้นละ 15,600-17,000 บาท และข้าวเปลือกปทุมธานี ต้นละ 10,000-11,000 บาท ทรงตัวเท่าสัปดาห์ก่อน สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ต้นละ 8,000-8,900 บาท

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

## **"พาณิชย์"ชงกชช.เปิดทางนำเข้าข้าวเพื่อนบ้านแปรสภาพส่งออก**

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆ นี้จะเสนอให้นางพรทิภา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เห็นชอบกับแนวคิดการนำเข้าข้าวเปลือกจากประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้กรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน (อาฟตา) จากปัจจุบันที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการนำเข้าได้เฉพาะปลายข้าว และข้าวที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น แป้ง เส้นก๋วยเตี๋ยว เท่านั้น เพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดของไทยให้มากขึ้น ซึ่งหากรมว.พาณิชย์ เห็นชอบแล้ว จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กชช.) ที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานต่อไป

แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้น หลังจากการหารือกับคณะกรรมการบริหารสภาพัฒนาการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้าไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งภาคเอกชนเห็นว่า มาตรการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวภายใต้อาฟตามีความเข้มงวดมาก และกีดกันการนำเข้ามากเกินไป จึงเสนอให้กระทรวงพาณิชย์อนุญาตนำเข้าได้มากขึ้น เพื่อขยายโอกาสทางการตลาดของไทย ขณะเดียวกันให้โรงสีในประเทศมีข้าวเปลือก สีแปรสภาพเป็นข้าวสารได้มากขึ้น จากปัจจุบันโรงสีแทบไม่มีข้าวเปลือกสีแปรสภาพเลย เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำโครงการรับจำนำ

“จากการหารือกับภาคเอกชน กระทรวงเลยคิดว่า น่าจะเปิดให้นำเข้าข้าวเปลือกได้ด้วย แต่ต้องระบุแหล่งที่มาให้ชัดเจน รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขให้ชัดเจนว่า นำเข้ามาแล้วแปรสภาพเป็นข้าวสาร เพื่อส่งออกเท่านั้น ห้ามนำเข้ามาขายต่อในประเทศ โดยกำหนดระยะเวลาการนำเข้า และให้ส่งออกก่อนที่ผลผลิตข้าวในประเทศจะออกสู่ตลาด เพื่อป้องกันการปลอมปนกับข้าวคุณภาพดีของไทย และจุดให้ราคาตกต่ำลงได้” นายยรรยง กล่าว

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เพราะการนำเข้าข้าวเปลือกจากเพื่อนบ้าน ทั้งกัมพูชา ลาว พม่า จะทำให้ไทยมีข้าวอยู่ในมือมากขึ้น และสามารถกำหนดราคาตลาดได้ หากไทยไม่ทำอะไรเลย เวียดนามจะมาแย่งซื้อไปหมดแล้วส่งออก ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว เวียดนามจะขายข้าวตัดราคาข้าวไทย ถือเป็นการทำลายราคาข้าวไทย ทำลายตลาด และเกษตรกรไทยจะเสียหายในที่สุด จากการขายข้าวราคาต่ำ อย่างไรก็ตาม ในการนำเข้าจะต้องมีมาตรการควบคุมดูแลให้ดี เพื่อป้องกันการปลอมปนกับข้าวไทยจนทำให้ข้าวไทยเสียหาย

“สมควรที่ไทยจะนำเข้าข้าวเปลือกจากเพื่อนบ้านมาแปรสภาพแล้วส่งออกต่อ ถือเป็นกีดกันเวียดนามไม่ให้ซื้อไปขายในราคาต่ำ ทำลายตลาดข้าวไทย อย่างข้าวหอมมะลิ ไทยขายต้นละ 15,300 บาท แต่เวียดนามเอาของกัมพูชาไปขายเหลือแค่ต้นละ 11,000-12,000 บาทเท่านั้น ขายตัดราคาข้าวไทยมาก จะไม่เสียหายได้ยังไง” นายประสิทธิ์กล่าว

รายงานข่าว แจ้งว่า มาตรการกำกับดูแลการนำเข้าข้าวภายใต้ AFTA ที่ไทยใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้กำหนดให้ผู้ประกอบการนำเข้าได้เฉพาะปลายข้าว และข้าวที่ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เท่านั้น โดยกำหนดเวลานำเข้า 2 ช่วง คือ เดือน พ.ค.-ก.ค. และเดือน ส.ค.-ต.ค.ซึ่งผลผลิตข้าวของไทยออกมาสู่ท้องตลาดน้อยที่สุด ซึ่งจะไม่กระทบต่อราคาข้าวในประเทศ และเกษตรกรนอกจากนี้ ยังกำหนดให้อุตสาหกรรมที่ต้องการนำเข้าข้าวต้องขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศ ขออนุญาตก่อนนำเข้า และในการนำเข้าต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ที่กำหนด เช่น มีใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตรวจสอบสารตกค้าง ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบว่าปลอดการ

ตัดแต่งทางพันธุกรรม (GMOs) และมีใบรับรองว่าเป็นสินค้าของอาเซียน ขณะเดียวกัน ได้กำหนดด่านนำเข้าเพียง 6 ด่านคือ ด่านแม่สอด จ.ตาก ด่านแม่สาย จ.เชียงราย ด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว ด่าน จ.หนองคาย ด่าน จ.ระนอง และท่าเรือกรุงเทพฯ

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ และASTVผู้จัดการออนไลน์**

## **ขายข้าวต่ำกว่าตลาด 2 พันล.**

นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษาด้านสินค้าเกษตร ถึงแนวทางการระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาล ว่า ตนและคณะที่ปรึกษาได้พิจารณาข้อเสนอการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์นำเสนอ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ระบายข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด คือ ต้องขายข้าวให้ได้ราคา โดยดูราคาตลาดเป็นสำคัญ ส่วนวิธีการระบายจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับกำหนดยุทธศาสตร์ของกระทรวงพาณิชย์ แต่ต้องเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) กำหนด ขณะนี้ได้เห็นชอบให้มีการระบายข้าวสารออกจากสต็อกของรัฐบาลไปแล้วประมาณ 1.6 ล้านตัน และยืนยันว่ายังมีนโยบายระบายข้าวอย่างต่อเนื่องอย่างเหมาะสมเพื่อให้รองรับผลผลิตข้าวใหม่ที่กำลังจะออกมาภายในปลายปีนี้

“ผมไม่สนใจว่ากระทรวงพาณิชย์จะขายข้าวให้กับใคร แต่ต้องขายให้ได้ราคาและขายในปริมาณที่ไม่มีผลต่อตลาดเท่านั้น ส่วนใครที่ไม่พอใจก็ต้องไปฟ้องร้องต่อศาลหรือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือป.ช.กันเอง ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย” นายไตรรงค์กล่าว

นายไตรรงค์ กล่าวว่า ก่อนหน้านั้นได้หารือกับนายกรัฐมนตรืไว้ชัดเจนแล้วว่าหลักการระบายข้าวของรัฐบาลนั้น ต้องมีขั้นตอนที่โปร่งใส มีวิธีการในรูปแบบของคณะกรรมการที่ต้องเซ็นชื่อกำกับทุกคน และสัญญาจะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกฯและตนเอง ในฐานะประธานกขช.แล้วเท่านั้น ที่สำคัญผู้ส่งออกที่เข้ามาเสนอซื้อนั้นต้องมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อไม่ให้มีการเวียนเทียนนำกลับมาขายในตลาดอีก

นอกจากนี้ตนเองมีคณะที่ปรึกษาด้านสินค้าเกษตร ถึง 7คน หรือเรียกได้ว่าเป็น 7อหังค์ เพราะแต่ละคนต่างมีความรู้ความเชี่ยวชาญเรื่องสินค้าเกษตรเป็นอย่างดี ที่สำคัญยังไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นในการระบายข้าวออกจากสต็อกของรัฐบาลในแต่ละครั้งจึงได้รับการกลั่นกรองและคำแนะนำเป็นอย่างดีแล้ว ว่ามีความถูกต้องเหมาะสมหรือไม่

นายไตรรงค์ กล่าวยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายเปิดประมูลขายข้าวเป็นล็อตใหญ่ ๆ แน่นนอน เพราะส่งผลกระทบต่อตลาดในประเทศ แต่จะดำเนินการในลักษณะของการทยอยขายเท่านั้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีแผนดำเนินการที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะทยอยขายเป็นจำนวนเท่าใด ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้เพราะถือเป็นกลยุทธ์และเพื่อป้องกันไม่ให้มีผลต่อราคาในตลาดด้วย ส่วนราคาข้าวในตลาดที่ลดต่ำลงในช่วงนี้เชื่อว่าไม่ได้มีสาเหตุหลักมาจากการขายข้าวของรัฐบาลแน่นอน

นายนิพนธ์ วงษ์ตระหง่าน หนึ่งในที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ด้านสินค้าเกษตร กล่าวว่า แนวทางการระบายข้าวสารออกจากสต็อกของรัฐบาลนั้นมีหลายวิธี แต่การใช้วิธีการเปิดประมูลเป็นล็อตใหญ่เป็นการทั่วไปนั้น จะทำให้ราคาในตลาดลดลงทันที โดยคณะที่ปรึกษาได้แนะนำให้รัฐบาลทยอยขายในปริมาณที่เหมาะสมและพิจารณาราคาตามตลาดในขณะนั้นเป็นสำคัญ และยอมรับว่าการใช้วิธีการเจรจาแบบลับ ๆ ของกระทรวงพาณิชย์ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงประเด็นความโปร่งใส

อย่างไรก็ตามได้แนะนำให้การระบายข้าวสารในครั้งต่อไป กระทรวงพาณิชย์ต้องเชิญสมาคมที่เกี่ยวข้องมารับทราบข้อมูลด้วย เพื่อให้สมาคมไปแจ้งข่าวสารต่อสมาชิกของตนเอง หากรายได้ที่พร้อมโดยมีมอเตอร์หรือ

คำสั่งซื้อจากต่างประเทศอย่างถูกต้องและชัดเจนก็สามารถเสนอตัวมาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ส่งออกทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับราคาข้าวในขณะนี้ที่เริ่มปรับตัวลดลงนั้นยืนยันว่าเป็นเพียงผลทางจิตวิทยาเท่านั้น เพราะการระบายข้าวของรัฐบาลไม่ได้หมายความว่าเมื่ออนุมัติไปแล้วจำนวน 1.6 ล้านตันแล้วจะนำข้าวออกมาในระบบทันทีทั้งหมด เพราะผู้ซื้อจะทยอยมารับข้าวเป็นรอบ ๆ ไป เฉลี่ยเดือนละ 4 แสนตัน จึงไม่กระทบกับราคาตลาดมากมากนัก

ขณะเดียวกันราคาข้าวที่ลดลงก็มีผลต่อเกษตรกรน้อยมาก เพราะส่วนใหญ่ต่างขายข้าวออกมาก่อนหมดแล้ว ดังนั้นจึงเหลือเพียงส่วนหนึ่งในภาคกลางเท่านั้นและมีจำนวนไม่มากนัก โดยยืนยันว่าแนวโน้มราคาข้าวจะปรับสูงขึ้นตามความต้องการแน่นอน เพราะปัจจุบันประเทศคู่แข่งต่างได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติทำให้มีผลผลิตข้าวเข้าสู่ตลาดน้อยไม่ว่าจะเป็นจีน หรือเวียดนาม หรือแม้แต่ผลผลิตข้าวสาลีของรัสเซีย ก็ลดน้อยลง

“ส่วนตัวแล้วยังเห็นว่ารัฐบาลยังมีช่องว่างอีกมากที่จะระบายข้าวในสต็อกออกมามากกว่าที่กำหนดไว้ เพราะยังมีความต้องการในตลาดอีกมาก รวมทั้งการระบายข้าวออกมาขณะนี้ยังรองรับผลผลิตฤดูใหม่ปลายปีด้วย ที่สำคัญทำให้ลดภาระงบประมาณเรื่องเช่าโกดังเก็บรักษาข้าวได้อีกทางหนึ่ง”

แหล่งข่าวผู้ค้าข้าว กล่าวว่า ข้าวที่รัฐบาลระบายสต็อกรอบนี้ กระทรวงพาณิชย์เสนอให้นายไตรรงค์พิจารณาเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา แต่ผู้ส่งออกที่กระทรวงพาณิชย์เรียกไปเจรจานั้นได้ทยอยขนข้าวออกจากโกดังไปลงเรือ ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ ก่อนนายไตรรงค์อนุมัติ เหมือนรู้ล่วงหน้าว่านายไตรรงค์ต้องอนุมัติแน่นอน โดยข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ตกลงกับผู้ส่งออกมี 3 ชนิดรวม 1.6 ล้านตัน เป็นข้าวเหนียว 6 หมื่นตันปี 2551/2552 ราคาขาย 2 หมื่นบาทต่อตัน ราคาตลาดขณะนี้ 2.7 หมื่นบาทต่อตัน ที่เหลือขายข้าวหอมปทุมธานี ราคา 1.7 หมื่นบาทต่อตัน ราคาตลาด 2 หมื่นบาทต่อตันและข้าวขาวราคา 1.2 หมื่นบาทต่อตันราคาตลาด 1.3 หมื่นบาทต่อตัน

“น่าแปลกใจที่มีการขนข้าวล่วงหน้า แสดงว่ามีการตกลงกันไปก่อนแล้ว ผู้ส่งออกที่ได้ข้าวจึงมั่นใจ แต่ข้าวเหนียวขายต่ำกว่าตลาดตั้ง 7,000 บาท รองนายกฯไตรรงค์ควรเบรก แต่ก็ไม่เบรก คงเห็นว่าปริมาณน้อย ต้องนับถือฝีมือผู้อยู่เบื้องหลัง ที่ขายข้าวแบบเงียบๆ โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่นั่งทำตาปริบๆ และต้องไฟเขียวให้หากมองย้อนกลับไปจะเห็นว่าตอนเปลี่ยนจาก นายกรณ์ศักดิ์ (สภาวะสุ) มาเป็น นายไตรรงค์ ที่มงานรัฐมนตรีค่อนข้างพอใจและมั่นใจการประสานงานมาก”

ทั้งนี้หากคำนวณส่วนต่างระหว่างราคาขายกับราคาตลาด ในส่วนข้าวเหนียวพบว่า รัฐขายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด 420 ล้านบาท ขณะที่ข้าวหอมปทุมธานีและข้าวขาว ที่รัฐจะระบายอีก 1.54 ล้านตันเมื่อคำนวณจากส่วนต่างราคาที่ประมาณ 1,000 บาทต่อตัน จะพบว่ารัฐระบายต่ำกว่าราคาตลาดอีกประมาณ 1,540 ล้านบาทรวมรัฐระบายข้าวครั้งนี้ต่ำกว่าราคาตลาดเกือบ 2 พันล้านบาท

แหล่งข่าว กล่าวว่า ขณะนี้เป็นที่ทราบกันในวงการค้าข้าวแล้วหรือผู้ค้าข้าวได้รับสัญญาณพิเศษ ว่านอกจากรัฐบาลจะระบายล็อตนี้รวม 1.6 ล้านตันแล้ว จากนั้นไปจนถึงสิ้นปียังมีแผนระบายข้าวอีก 1.4 ล้านตัน เพื่อสต็อกคงเหลือประมาณ 2 ล้านตันเศษ ให้เหมาะกับการบริหาร ก่อนที่ข้าวหน้าปีจะเข้าสู่ตลาด ช่วงเดือนธ.ค.ปีนี้มี.ค.ปีหน้า

“ความจริงรัฐขายข้าวก็เหมาะสมในการตัดสต็อกไปบ้าง เพียงแต่อยากให้เป็นไปโปร่งใสประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และต้องประเมินราคาข้าวจะเพิ่มสูงแน่ในช่วงปลายปี เพราะพื้นที่ผลผลิตเกษตรทั่วโลกเสียหาย ไม่เว้นแต่เวียดนามที่เป็นคู่แข่ง ไม่มีเหตุผลหากจะขายในราคาต่ำมาก”

**ที่มา กรุงเทพธุรกิจ**

## **เกษตรฯ เดินหน้าโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์ทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออกระยะสอง**

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ ระยะที่ 2 (ปี 2552 – 2556) อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ระยะเวลาเริ่มต้นโครงการในปี 2552 ภายใต้การกำกับดูแลและให้ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ดังกล่าว ซึ่งล่าสุดมีมติเห็นชอบให้ขยายขอบเขตเป้าหมายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในโครงการฯ โดยพิจารณาส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพิ่มเติมอีก 4 แสนไร่ ในช่วง 3 ปี คือ ปี 2554-2556 ทั้งในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ และพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของตลาดที่เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ และในโครงการดังกล่าวนี้ ได้มีการเริ่มต้นโครงการข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ในพื้นที่เป้าหมาย 157,000 ไร่ โดยแยกเป็นรายจังหวัด โดยแยกเป็นรายจังหวัด ได้แก่ 1) สุรินทร์ รวมพื้นที่ 90,000 ไร่ 2) ร้อยเอ็ด รวม 40,000 ไร่ 3) ศรีสะเกษ รวม 6,000 ไร่ 4) ยโสธร รวม 9,000 ไร่ และ 5) มหาสารคาม รวม 12,000 ไร่ ซึ่งโครงการที่ดังกล่าวนี้ ได้มีการร่วมประชุมกับทางจังหวัดดังกล่าวแล้ว โดยจะมีการบูรณาการระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดเจ้าภาพเหล่านั้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่า โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์เพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ จะได้รับความนิยมจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากการเพิ่มมูลค่าผลผลิตที่ชัดเจน จากข้อมูลในปัจจุบันนี้ ปรากฏชัดเจนว่า ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้มีราคาสูงกว่าข้าวเปลือกทุกชนิด มีราคาสูงถึง 17,000 บาทต่อตัน ในขณะที่ราคาข้าวหอมมะลิในทุ่งกุลาร้องไห้มีราคา 14,400 บาทต่อตัน และข้าวหอมมะลิทั่วไปมีราคาเพียง 13,232 บาทต่อตัน เพื่อให้การดำเนินงานและเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีความชัดเจน เนื่องจากการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ต้องอาศัยความสมัครใจของเกษตรกรในพื้นที่โครงการฯ เป็นหลัก จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประสานงานกับส่วนราชการในจังหวัด พิจารณายกร่างแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม และงบประมาณดำเนินการ พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเป็นรายอำเภอ ตำบลให้ชัดเจนในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2554-2556 เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานข้างต้น เสนอขอจัดสรรงบประมาณ ปี 2555 ภายใต้โครงการฯ และในแผนปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ต่อไป

**ที่มา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์**

## **"พรทิวา"ถกเวียดนามร่วมมือ ผลักดันราคาข้าวตลาดโลก**

นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในระหว่างการเดินทางร่วมประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) ที่เวียดนาม ได้มีการหารือกับนายวู ฮุย ฮอง รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม เพื่อหารือถึงความร่วมมือในการค้าข้าว ซึ่งเวียดนามเห็นด้วยกับข้อเสนอของไทยในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก และพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในทุกแนวทาง ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี ที่จะทำให้ราคาข้าวของทั้ง 2 ประเทศปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลดีต่อเกษตรกรของทั้ง 2 ประเทศที่จะขายข้าวได้ในราคาดีขึ้น

“เวียดนามได้เห็นด้วยกับข้อเสนอของไทย ที่จะร่วมมือกันในการยกระดับราคาข้าวในตลาดโลก ซึ่งจากนี้ไปความร่วมมือจะชัดเจนมากขึ้น จะไม่มีการขายข้าวตัดราคากัน และจะมีการกำหนดเพดานราคาให้ชัดเจนว่าข้าวชนิดนี้ ไม่ควรขายต่ำกว่านี้ เพราะการแข่งขันด้านราคา ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่าย ซึ่งหลังจากนี้ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 ประเทศไปหารือร่วมกันอีกครั้ง ซึ่งจะได้ข้อสรุปทั้งหมดภายในเดือนต.ค.นี้” นางพรทิวากล่าว

อย่างไรก็ตาม ในการประชุม AEM ครั้งนี้ ยังได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการจากมาเลเซียและอินโดนีเซียว่า มีความต้องการที่จะซื้อข้าวไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งหลังจากนี้จะส่งระดับเจ้าหน้าที่มาหารือกับฝ่ายไทยต่อไป

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ตามที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จะทำหนังสือถึง นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ ให้เปิดระบายข้าวอย่างกว้างขวาง หลังจากที่ผ่านมามีเอกชนไม่กี่ราย ที่ทราบข่าวการประมูลและได้ซื้อข้าวจากสต็อกของรัฐฯ ว่า เป็นสิทธิที่ผู้ส่งออกจะดำเนินการได้ แต่หลักการระบายข้าวรัฐฯ ครั้งนี้ เน้นการดูแลไม่ให้อาหารราคาตลาดได้รับผลกระทบ ซึ่งต้องถามกลับว่าหากเปิดให้ทราบเป็นการทั่วไปว่า ไทยจะขายข้าว จะเกิดอะไรขึ้นกับราคาข้าวในตลาด

"ประเด็นอยู่ที่เรื่องราคา การส่งหนังสือแสดงความคิดเห็นทำได้ แต่ในแง่รัฐบาลนอกจากความโปร่งใสแล้ว ยังต้องดูเรื่องไม่ให้เกิดผลกระทบกับราคาตลาดอีก" นายยรรยง กล่าว

นายสุพจน์ วงศ์จิรัฏฐิติกาล นายกสมาคมค้าข้าวไทย กล่าวภายหลังงานเสวนาและนิทรรศการ : การเพิ่มมูลค่าข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล ว่า ไทยต้องเร่งพัฒนาหาพันธุ์กรรมเข้ามาเพิ่มมูลค่าข้าวไทย โดยคาดว่าจะสามารถทำให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นได้ 10-20% ของมูลค่าการส่งออกปัจจุบันที่มีมูลค่าประมาณ 1.8-2 แสนล้านบาทต่อปี ซึ่งต้องเน้นการส่งออกข้าวที่มีคุณภาพให้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิไทย ข้าวหนึ่ง หรือข้าวกล้องที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น ขณะนี้ไทยเสียตลาดข้าวด้วยคุณภาพให้กับเวียดนามแล้ว 25% เนื่องจากราคาถูกกว่าข้าวไทยประมาณ 100 ดอลลาร์ต่อตัน

นายชาญชัย รักรัษนันท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ข้าวไทยที่ส่งออกในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวเกรดพรีเมียม เช่น ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมปทุม ข้าวพันธุ์ชัยนาท ที่นำไปทำข้าวหนึ่ง รัฐบาลจึงต้องส่งเสริมการขายข้าวลักษณะนี้ให้มากขึ้น แนะนำให้ผู้บริโภครู้จักการบริโภค รู้ถึงคุณภาพที่แท้จริงของข้าวไทยว่าข้าวหอมมะลิแท้ หอมมะลิเทียมต่างกันอย่างไร

นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมชาวนาไทย กล่าวว่า ปัญหาขณะนี้ คือเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ มีไม่เพียงพอกับความต้องการ ทำให้ชาวนาต้องไปซื้อข้าวถุงเข้ามาใช้แทน ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้รับรองจากกรมการข้าว ทำให้ข้าวที่ปลูกได้มีคุณภาพต่ำ จึงต้องการให้ภาครัฐเร่งพัฒนาพันธุ์ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ

## ส.ผู้ส่งออกฯ เชื่อส่งออกข้าวปีนี้ได้ตามเป้า 8 ล้านตัน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า สถานการณ์การส่งออกข้าวไทยในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปีนี้ ไทยยังมีโอกาสที่จะทำได้ตามเป้าที่ 8.5 ล้านตัน จากก่อนหน้านี้ที่คาดว่าจะพลาดเป้า เนื่องจากเวียดนามมีข้าวเหลือส่งออกไม่มากนัก อีกทั้งส่วนต่างราคาข้าวไทยกับเวียดนามก็ไม่มากนักเหมือนช่วงก่อนหน้านี้ แม้ว่าเวียดนามลดค่าเงินดอลลาร์ โดยในช่วง 8 เดือน (ม.ค.-ส.ค.) ปีนี้ ไทยส่งออกข้าวไปแล้วคิดเป็น 5 ล้านตัน

"เรายังมีหวังที่การส่งออกข้าวหน้าจะทำได้ตามเป้า เนื่องจากศักยภาพการส่งออกข้าวของเวียดนามลดลง โดยช่วงที่ผ่านมาหลังเกิดน้ำท่วม จีนโหมซื้อข้าวจากเวียดนามไปเยอะจนข้าวเวียดนามหมด" นายกสมาคมฯ กล่าวกับสำนักข่าวอินโฟเควสท์

นอกจากนี้ ไทยยังมีโอกาสในการส่งออกข้าวหนึ่งอีกด้วย เนื่องจากรับอานิสงส์จากการที่อินเดียมีนโยบายไม่ส่งออก หลังเกิดปัญหาสภาพอากาศ ทำให้ลูกค้าจากอินเดียหันมาสั่งซื้อจากไทยทั้งหมด

"ก่อนหน้านี้ ลูกค้าที่เคยตั้งความหวังว่าจะซื้อข้าวหนึ่งจากอินเดียเพราะราคาถูกกว่าไทย ตอนนี้เลยต้องหันมาซื้อจากไทยหมดเลย และไม่มีคู่แข่ง เพราะเราผลิตได้คนเดียว แต่อากาศไม่แน่นอน" นายชูเกียรติ กล่าว

ขณะนี้ส่วนต่างระหว่างราคาข้าวไทยในตลาดโลกแคบลงมา โดย 2-3 สัปดาห์ก่อนราคาข้าวขาวของเวียดนามอยู่ที่ 350 ดอลลาร์/ตัน ข้าวขาวไทยอยู่ที่ 450 ดอลลาร์/ตัน, สัปดาห์ที่แล้วราคาข้าวขาวเวียดนามอยู่ที่

400 ดอลลาร์/ตัน ไทย 460 ดอลลาร์/ตัน พอมาสัปดาห์นี้ ราคาข้าวเวียดนามอยู่ที่ 450 ดอลลาร์/ตัน ขณะที่ราคาข้าวของไทยอยู่ที่ 470 ดอลลาร์/ตัน

นายชูเกียรติ กล่าวต่อว่า โชคดีที่ตอนนี้ส่วนต่างระหว่างราคาข้าวไทยกับเวียดนามเริ่มแคบลงแล้ว ทำให้มีความหวังว่าไทยน่าจะมีโอกาสแย่งส่วนแบ่งตลาดข้าวในภูมิภาคเอเชียกลับมาจากเวียดนามได้ หลังจากถูกเวียดนามเบียดจนเสียแชมป์ไป จากที่ไทยเคยส่งออกได้ปีละ 4-5 ล้านตัน ตอนนี้ส่งออกได้เพียง 3 ล้านตัน เพราะเอเชียส่วนใหญ่ซื้อข้าวขาว เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ราคาเราสู้เวียดนามไม่ได้ ทำให้ปริมาณส่งออกข้าวขาวเราไปเอเชียลดลงทุกปี นำเป็นห่วง แล้วเราจะทำอย่างไร เพราะยังงั้นๆราคาข้าวเวียดนามก็ถูกกว่าไทย แต่ก็ต้องหวังว่าลูกค้ายังมีความต้องการและอาจจะกลับมาซื้อจากไทย

"หวังว่าเหตุการณ์ราคาข้าวไทยกับเวียดนามยังเป็นแบบนี้ต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง ให้ลูกค้ามีความต้องการซื้อทำให้ไทยสามารถ Pick up กลับขึ้นมาได้" นายชูเกียรติ กล่าว

ส่วนค่าเงินบาทที่แข็งค่านั้น นายชูเกียรติ กล่าวว่า ในแง่ของปริมาณการส่งออกน่าจะทำได้ 8.5 ล้านตัน ตามเป้าหมายเดิม ขณะที่มูลค่าส่งออกข้าวคาดว่าจะอยู่ที่ราว 1.7 แสนล้านบาท ประเมินค่าเงินบาทอยู่ที่ 31 บาท/ดอลลาร์ แต่จากการที่แนวโน้มเงินบาทแข็งค่าต่อเนื่องและมีโอกาสทดสอบระดับ 30 บาท/ดอลลาร์ อาจจะทำให้มูลค่าส่งออกข้าวไทยลดลงจากเหลือราวๆ 1.5-1.6 แสนล้านบาท

อย่างไรก็ตาม การที่ข้าวไทยยังมีราคาแพงมากเกินไป ทำให้บางประเทศ เช่น จีนที่เคยซื้อข้าวหอมจากไทยเปลี่ยนไปซื้อข้าวจากที่อื่น หรือบางประเทศก็เปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคไปบริโภคอย่างอื่นแทน หรือไม่ก็จะไม่ซื้อแบบซื้อสต็อกเอาไว้จำนวนมากๆ ส่วนปีหน้าจะเป็นอย่างไรก็ต้องดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆ ก่อนเพราะพืชไร่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค. ที่ผ่านมา สมาคมอาหารเวียดนาม (The Viet Nam Food Association) ได้ปรับราคาส่งออกขั้นต่ำ (floor prices) ของข้าวขาว 5% ขึ้นจาก 430 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งเพิ่งประกาศไปเมื่อสัปดาห์ก่อน) เป็น 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ส่วนข้าวขาว 25% ปรับขึ้นจาก 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็น 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ คาดว่าเป็นผลจากการที่ในขณะนี้มีความต้องการข้าวจากประเทศบังคลาเทศ และจีนเข้ามา ขณะที่ชาวนาในเขตลุ่มน้ำโขงได้ชะลอการขายข้าวเพื่อรอให้ราคาข้าวขึ้นไปอีก

ทางการคาดว่า ในช่วง 8 เดือนแรกจะมีการส่งออกข้าวประมาณ 5.02 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา 8.3% ทั้งนี้คาดว่า ในเดือน ส.ค. จะส่งออกข้าวประมาณ 700,000 ตัน เพิ่มขึ้น 68% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Riceonline.com

## อินเดีย

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม แถลงว่า รัฐบาลจะยังคงห้ามการส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิ (non-basmati rice) ต่อไป เพราะรัฐบาลมีภาระที่จะต้องเก็บสำรองธัญพืชไว้ใช้สำหรับโครงการปันส่วนอาหารให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ขณะที่อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในระดับ 2 หลัก

ที่มา Riceonline.com

## ปากีสถาน

สภาวิจัยพืชนาชาชาติ (The International Grains Council; IGC) คาดการณ์ว่า ผลผลิตข้าวของปากีสถานในปีการผลิต 2010-11 จะลดลงเหลือ 4.8 ล้านตัน หลังเผชิญภาวะน้ำท่วมรุนแรง

ปากีสถานมีแผนจะยกเลิกการส่งออกข้าวสาลี 2 ล้านตัน เนื่องจากเกิดน้ำท่วมหนักทำลายพืชผลเสียหาย ส่งผลให้อุปทานข้าวสาลีในตลาดโลกตึงตัวยิ่งขึ้น หลังจากเกิดความแห้งแล้งทั่วเขตปลูกข้าวสาลีรอบทะเลดำ

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 80 ปี ทำให้ปากีสถานสูญเสียผลผลิตข้าวสาลีอย่างน้อย 725,000 ตัน แม้ว่าวงการค้าจะได้ยืนยันว่ายังมีข้าวสาลีเหลืออยู่ในคลังเพียงพอต่อความต้องการจนถึงฤดูเก็บเกี่ยวหน้า ทำให้ไม่จำเป็นต้องมีการนำเข้า

ด้านเจ้าหน้าที่ในกระทรวงอาหารและเกษตรของปากีสถาน เปิดเผยว่าในขณะนี้ไม่มีการพูดถึงการส่งออกข้าวสาลี และแผนส่งออกข้าวส่วนเกิน 2 ล้านตัน ก็น่าจะต้องพักไว้ก่อน เจ้าหน้าที่อีกคนหนึ่ง ระบุว่ารัฐบาลปากีสถานเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และยืนยันการยกเลิกแผนส่งออกข้าวสาลี เพื่อรับประกันว่าจะมีการขาดแคลนในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

ก่อนหน้านี้ สำนักข่าว Reuters ได้รายงานว่ จากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักในประเทศปากีสถาน จนเป็นเหตุให้พื้นที่เพาะปลูกธัญพืชมากกว่า 4 ล้านไร่ถูกทำลาย และคาดว่าอาจจะมีพื้นที่สูญเสียมากกว่านี้ เนื่องจากทิศทางของน้ำท่วมกำลังมุ่งไปสู่ทางตอนใต้ของประเทศ ส่งผลให้อุปทานผลผลิตข้าวสำหรับการส่งออกลดน้อยลง เนื่องจากมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ได้รับผลกระทบประมาณ 500,000 ไร่ ทำให้สูญเสียผลผลิตข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาติ (non-basmati rice) มากกว่า 200,000 ตันข้าวสาร หรืออาจสูงถึง 15-20% ของเป้าหมายการผลิต 6 ล้านตันที่รัฐบาลตั้งเป้าไว้สำหรับปีนี้ (ประมาณ 800,000 ตัน)

ทั้งนี้ วงการค้าข้าวในปากีสถานกล่าวว่า ผลผลิตที่ลดลงจะส่งผลต่อปริมาณข้าวสำหรับการส่งออกลดลงด้วย ซึ่งในปี 2552/53 ปากีสถานมีสต็อกอยู่ที่ 6.7 ล้านตันข้าวสาร โดยมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ประมาณ 4.5 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## บังคลาเทศ

หนังสือพิมพ์เดลี สตาร์ (The Daily Star) รายงานว่า ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่มีรัฐมนตรีคลังเป็นประธานการประชุม รัฐบาลบังคลาเทศได้อนุมัติข้อเสนอนำเข้าข้าว 130,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 3.74 พันล้านตাকা (ประมาณ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ) เพื่อเพิ่มในคลังสำรองอาหารซึ่งมีปริมาณลดลงอย่างมากในขณะนี้

รายงานข่าวระบุว่า รัฐบาลบังคลาเทศจะทำสัญญาซื้อข้าว 100,000 ตันจากรัฐบาลเวียดนาม เป็นมูลค่า 2.27 พันล้านตাকা (ประมาณ 32 ล้านเหรียญสหรัฐ) ส่วนที่เหลือนั้น บริษัทเอกชนจะเป็นผู้นำเข้า

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงอาหารกล่าวว่า สต็อกธัญพืชร่วงลงถึงเกือบครึ่งหนึ่งจากปีก่อน ดังนั้นรัฐบาลจึงต้องตัดสินใจที่จะนำเข้าข้าว

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลบังคลาเทศได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่ง (Procurement of 30,000 MT (+5%) Non-Basmati Parboiled Rice) อีกจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 6 ก.ย. ศกนี้ โดยเงื่อนไขการประมูลระบุว่า ผู้ประมูลต้องเสนอข้าวอย่างน้อย 10,000 ตัน ในราคา CIF และกำหนดส่งมอบภายใน 60 วัน หลังจากที่มีการทำสัญญา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 ส.ค. ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศเปิดประมูลซื้อข้าวหนึ่งจำนวน 30,000 ตัน โดยกำหนดปิดรับข้อเสนอในวันที่ 30 ส.ค. ศกนี้



มีรายงานเกี่ยวกับการประมูลซื้อข้าวหนึ่งของรัฐบาลเมื่อวันที่ 19 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า บริษัท M. Sons Group จากอินเดียสามารถประมูลได้จำนวน 30,000 ตัน ในราคา 444 เหรียญสหรัฐต่อตัน C&F (cost and freight) โดยจะมีการส่งมอบภายใน 40 วัน นับจากวันทำสัญญา

ในปีรัฐสภาได้เพิ่มเป้าหมายนำเข้าข้าวจาก 300,000 ตัน เป็น 600,000 ตัน หลังจากที่ราคาข้าวสาลีในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ซึ่งนอกจากการเปิดประมูลซื้อข้าวแล้ว รัฐบาลยังได้พยายามจัดหาข้าวพิเศษโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล เพื่อที่จะเพิ่มปริมาณสต็อกข้าวพิเศษ โดยในขณะนี้มียอดสต็อกแล้ว 750,000 ตัน จากเป้าหมายที่กำหนดไว้ 1.5 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## รัสเซีย

สำนักข่าวอิทาร์-ทาสของรัสเซีย รายงานว่า ประธานาธิบดีดมิทรี เมดเวเดฟ ของรัสเซีย ได้สั่งการให้ นายวิกเตอร์ ชัคคอฟ รองนายกรัฐมนตรี จับตาสถานการณ์อุปทานข้าวพิเศษในภูมิภาคต่างๆของประเทศ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีปริมาณเพียงพอรองรับกับความต้องการ

ในขณะที่ทางการรัสเซียกำลังหารือกันเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากไฟป่านั้น ประธานาธิบดีรัสเซียได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการติดตามสถานการณ์รายวัน

ประธานาธิบดีเมดเวเดฟกล่าวว่า ในขณะที่เกษตรกรกำลังวิตกกังวลเรื่องภาวะขาดแคลนข้าวพิเศษ โดยเฉพาะข้าวพิเศษที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ดังนั้นจึงต้องมีการติดตามดูว่าอุปทานข้าวพิเศษมีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละภูมิภาคของประเทศ

ด้านนายชัคคอฟกล่าวว่า รัฐบาลรัสเซียใช้มาตรการส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิตสินค้าทางการเกษตร ด้วยการขยายวงเงินกู้เป็น 1.27 แสนล้านรูเบิล (ประมาณ 4 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ขณะเดียวกันนายชัคคอฟ ได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าเกิดภาวะขาดแคลนข้าวพิเศษในตลาดรัสเซีย โดยระบุว่า รัสเซียมีข้าวพิเศษสำรองอยู่กว่า 9 ล้านตัน รวมถึงข้าวพิเศษที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 3 ล้านตัน

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสต็อกข้าวเปลือกทุกชนิด (Rough rice stocks in all positions) ณ วันที่ 1 ส.ค. ที่ผ่านมา มีปริมาณรวม 1.38 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นสต็อกข้าวที่อยู่ในไร่นา (Stocks held on farms) จำนวน 0.054 ล้านตัน และสต็อกที่อยู่นอกไร่นา (off-farm stocks) จำนวน 1.32 ล้านตัน และแบ่งเป็นข้าวเมล็ดยาว (Long grain varieties) จำนวน 64% ส่วนที่เหลือเป็นข้าวเมล็ดกลางและสั้น (medium grain and short grain)

สำหรับสต็อกข้าวสารนั้น (Milled rice stocks in all positions) มีจำนวน 0.199 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นข้าวเต็มเมล็ดจำนวน 0.15 ล้านตัน ส่วนที่เหลือเป็นปลายข้าวและอื่นๆ (second heads, screenings, and brewers rice)

ที่มา [กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ](http://กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ)